

คลาสสิก โกลด์ฯ คาดครึ่งปีหลังราคาทองคำอาจขยับ กลับขึ้นมาขึ้นเหนือ 1,300 ดอลลาร์ ล่าสุด ลุยงาน มันนี่ เอ็กซ์โป 2014 เดินหน้าสร้างความรู้ให้ลูกค้า เรื่องการลงทุนอย่างมืออาชีพ

✖

กลุ่มบริษัทคลาสสิก โกลด์ คาดราคาทองคำครึ่งปีหลังอาจกลับขึ้นมาเหนือ 1,300 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง นักลงทุนต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทัพเสริมความรู้เตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จด้านการลงทุนเรียนรู้เทคนิคตั้งแต่เริ่มต้น และสัมมนาพิเศษกับทิศทางแนวโน้มราคาทองคำครึ่งปีหลัง ร่วมเรียนรู้การลงทุนแบบจัดเต็มได้ในงานมันนี่ เอ็กซ์โป 2014 และพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษจากชินแสทองคำ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 57 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

✖

นางสาวณัฐทิ จุฑาวรากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า “ภาพรวมราคาทองคำในไตรมาส 1/2557 มีการรื้อบ้านขึ้นมาจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ที่บริเวณ 1,180 ดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำสองในรอบปีเดียวกัน (2556) โดยการติดกลับแบบ W-shape สร้างกรอบของระยะสะสมตัว(consolidation period) ระหว่าง 1,180-1,430 ดอลลาร์ ที่คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบดังกล่าวตลอดปี 2557 สัญญาณจาก SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดของโลกในเวลานี้ มีการทรงตัวของยอดสะสมที่ระดับ 800 ตัน สอดคล้องกับราคาทองคำที่ไม่หลุดระดับ 1,200 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยของเหมืองทองคำทั่วโลก จึงคาดว่าแรงขายจากผู้เล่นหลักในตลาดทองคำจะลดลงในปีนี้ และอาจมีแนวโน้มที่ SPDR จะทยอยซื้อสะสมทองคำเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาทองคำอ่อนตัวใกล้ระดับ 1,200 ดอลลาร์ ปัจจัยที่ต้องติดตามในปีนี้ ยังคงเป็นเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐฯและยุโรปเช่นเดียวกับปีที่แล้ว แต่การฟื้นตัวของสหรัฐฯจะเชื่อมโยงกับการปรับลด QE และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เป็นสำคัญ”

นอกจากนี้ งบดุลของ Fed, หนี้สาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลาง ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองเช่นกัน ส่วนทางยุโรป อาจต้องโฟกัสมากขึ้นถึงการฟื้นตัวได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ของกลุ่ม PIIGS ซึ่งจะมีผลต่อค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และอาจเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำได้ โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำโดยตรง คือ ดีมานด์จากจีนและอินเดีย 2 ผู้เล่นสำคัญที่กินสัดส่วนการนำเข้าทองคำกว่า 50% ของโลก โดยหากราคาไม่ต่ำลงมาก ในปีนี้เราอาจได้เห็นอินเดียกลับมาทวงตำแหน่งแชมป์ประเทศผู้ซื้อทองคำคืนจากจีนก็เป็นได้

เนื่องจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของอินเดียมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลมีแผนจะลดหรือยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำในปีนี้ หากราคาทองคำมีการปรับตัวลดลง แต่ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่า 1,180 จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และกองทุน ETF ทองคำ ซึ่งจะเข้ามาสะสมทองคำเพิ่มขึ้นบริเวณ 1,200 – 1,250 ดอลลาร์ และถ้าหากการถือครองทองคำในพอร์ตของ SPDR ว่ามีการเพิ่มขึ้นตามลำดับ ก็ยิ่งมั่นใจได้ว่า อาจเป็นการส่งสัญญาณจรอบขาลงแล้วก็เป็นได้ ซึ่งจะถูกยืนยันด้วยการติดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วของราคาให้กลับมายืนเหนือ 1,300 ดอลลาร์ อีกครั้ง นางสาวณัฐทิ กุล่าว

นางสาวณัฐทิ กุล่าวเสริมว่า แผนการตลาดในช่วงต่อไปของกลุ่มบริษัท คลาสสิกโกลด์ ยังคงเน้นกลยุทธ์สำคัญในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ เตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จด้านการลงทุน เรียนรู้เทคนิคตั้งแต่เริ่มต้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมมันนี่เอ็กซ์โป 2014 เพื่อร่วมจัดการสัมมนาพิเศษกับทิศทางแนวโน้มราคาทองคำครึ่งปีหลัง และเรียนรู้การลงทุนแบบจัดเต็มได้ในงาน พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษจากชินแสทองคำ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 57 ณ ซาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีด้วย ซึ่งทางกลุ่มบริษัทคลาสสิก โกลด์ ได้เตรียมทีมงานคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

และทางกลุ่มบริษัทคลาสสิก โกลด์ ยังได้จัดพื้นที่ภายในบูธเปิดเวทีสัมมนาความรู้พื้นฐานในการลงทุน และความรู้ทางด้านเทคนิคการลงทุนอย่างไรให้ได้กำไร ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 17.00 น. และพลาดไม่ได้กับการสัมมนาภาพรวมราคาทองคำครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง โดยคุณณัฐทิ จุฬารากุล และคุณชนพล จุฬารากุล ในวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.30 น. รวมทั้งยังได้เตรียมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจการลงทุนทองคำรับสิทธิพิเศษได้แบบง่าย ๆ เพียงเปิดบัญชีภายในงานทั้งทองคำแท่งออนไลน์ และบัญชีอนุพันธ์ รับของที่ระลึกให้เลือกมากมาย อาทิ สมุดโน้ต, USB Flash drive และหากมีการวางเงินประกันสำหรับซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ หรือซื้อทองรูปพรรณภายในงาน 100,000 บาทขึ้นไป รับทันทีกระเป๋า Classic Bag 1 ใบ ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถสะสมคะแนนกับโปรโมชั่น Choose your choice เพื่อแลกกับของขวัญได้ตลอดทั้งปี ตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดทั้งเรื่องกิน เรื่องช้อปปิ้ง เรื่องเที่ยว รวมไปถึง update Gadget ใหม่ ๆ ได้ตลอดทั้งปี 2557 และที่พลาดไม่ได้กับความน่ารักของตัวมาสคอตชินแสทองคำที่จะนำของที่ระลึกมาแจกให้กับลูกค้าผู้สนใจตลอดทั้งวันบริเวณบูธของกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ (N12) ภายในงาน

